

# เทศบาลตำบลท่าสาป

## อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

### ข้อมูลพื้นฐาน

#### สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง

จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-362-485

โทรสาร 073-362-485

#### ประชากร

8,203 คน

(ชาย 4,086 คน หญิง 4,117 คน)

#### พื้นที่

16.11 ตารางกิโลเมตร

(ครอบคลุมจำนวน 6 หมู่บ้าน)

#### รายได้

22,312,032.56 บาท

(ไม่รวมเงินอุดหนุน,

เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

#### เงินอุดหนุน

28,795,489.35 บาท

#### คณะผู้บริหาร

นายมะสติ หะยีปี

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป

นายนัสรี มะเด็ง

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาป

นายชานนท์ สาและ

ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป

#### สัดส่วนสมาชิกสภา

ชาย จำนวน 12 คน

หญิง จำนวน - คน



เทศบาลตำบลท่าสาป เป็นพื้นที่ พหุวัฒนธรรมที่มีพี่น้องไทยพุทธและ ไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกัน มีศาสนา และ วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นเทศบาลตำบลท่าสาป จึงได้มีการดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเพศ อายุ ศาสนา หรือเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย แต่ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งในพื้นที่ อันจะนำไปสู่ การเสริมสร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดสันติสุข ได้อย่างยั่งยืนถาวร

ทั้งนี้ เทศบาลมีแนวทางในการบริหารงาน และพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาปภายใต้ นโยบาย “สร้างสังคมดี มีคุณภาพ อย่าง ยั่งยืน” โดยสานต่อแนวคิด THASAP Life

T : Technology and Innovation	ส่งเสริมการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
H : Harmonization	ผสมผสานกลมกลืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
A : Art and Culture	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
S : Sustainable	มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน
A : Agenda and Area	เข้าถึงประเด็นและเข้าถึงพื้นที่
P : Partnership	การเป็นหุ้นส่วนและการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ เทศบาลได้วางนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมานฉันท์ของประชาชนและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ดังนี้

1) นโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมงานพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้านการสาธารณสุข ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยให้ประชาชนอยู่อย่างสันติสุข

2) นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น ให้เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมการค้า กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

3) นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

4) นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต่อเนื่องกับโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว

5) นโยบายด้านการเมืองการบริหาร มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างความสันติสุขและความสมานฉันท์ ของเทศบาลตำบลท่าสาป ได้แก่

## การเปิดพื้นที่กิจกรรมเพื่อสร้างสันติสุขโดยกิจกรรมภาคกลางคืน

ย้อนกลับไปในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2547 ในพื้นที่ตำบลท่าสาปพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิม ใช้ชีวิตกันอย่างรักใคร่ฉันท์พี่น้อง มีการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน ไม่มีการแบ่งแยก ความแตกต่างในด้านศาสนาและวัฒนธรรม แต่จากเหตุการณ์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีเหตุความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ การทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ต่างเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน กลัวที่จะไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน กลัวที่จะพูดคุยกัน เกิดสังคมนแห่งความหวาดระแวง ขาดการพึ่งพาอาศัยกัน พื้นที่ตำบลท่าสาปกลายเป็นพื้นที่ปิดต่างคนต่างอยู่ ซึ่งต่างจากในอดีตที่ประชาชนมีความจริงใจต่อกัน เป็นที่พึ่งของกันและกันได้ ซึ่งในพื้นที่ตำบลท่าสาปได้รับผลกระทบโดยตรง คือ พี่น้องไทยพุทธถูกลอบยิง และถูกลอบวางระเบิดในพื้นที่ และการก่อวินาศกรรมต่างๆ ทำให้พี่น้องทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมเกิดความหวาดกลัวต่อกัน ต้องอาศัยอยู่กันอย่างหวาดระแวงซึ่งกันและกัน เมื่อถึงเวลาค่ำต่างฝ่ายต่างอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองไม่กล้าที่จะออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน ในส่วนพื้นที่ หมู่ที่ 1 เป็นชุมชนไทยพุทธ ร้อยละ 100 ได้รวมกันทำแผงกันปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกพื้นที่ มีแผงประตูเหล็กกันทางเข้า-ออก โดยจะเปิดเวลา 06.00 น.และจะปิดในเวลา 19.00 น. ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิดไปโดยปริยาย

จากปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลท่าสาป คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงภาคีเครือข่าย จึงมีแนวคิดในการเปิดพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี และความสันติสุขในพื้นที่ โดยมีการนำกิจกรรมในภาคกลางคืนเป็นสื่อหลัก



ก่อนดำเนินการจัดทำกิจกรรมเปิดพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการจัดประชุมประชาคมประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ขึ้นซึ่งพื้นที่นี้เป็นชุมชนไทยพุทธ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านความพร้อม ความสมัครใจในการเปิดพื้นที่กิจกรรม หลังจากได้ฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมติส่วนใหญ่มีความเห็นชอบให้มีการเปิดพื้นที่ และมีความพร้อมด้านสภาพจิตใจมากพอที่จะเปิดพื้นที่ให้คนนอกเข้ามาในพื้นที่ของตน เทศบาลตำบลท่าสาป จึงได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีให้เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รกร้าง มีเพียงบ้านตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบ “ซิโนโปรตุกีส” ที่อยู่คู่ชุมชนท่าสาปมาช้านานตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีที่เคยเป็นเมืองเก่า โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพโดยรอบให้มีความสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยยังคงอนุรักษ์บ้านตึกโบราณให้คงอยู่คู่ชุมชนท่าสาปเช่นเดิม ถึงแม้สภาพบ้านจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลา

หลังจากทำการปรับปรุงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการเปิดพื้นที่ตามโครงการที่ได้วางไว้ โดยกิจกรรมแรกที่เทศบาลตำบลท่าสาปจัดขึ้น ณ บริเวณริมแม่น้ำปัตตานี (ท่าแพเก่า) คือ โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 จากการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี และสามารถเสริมสร้างความสามัคคีได้อย่างยั่งยืนถาวร ประชาชนในตำบลท่าสาปเกิดความรัก ความสามัคคีต่อกันมากขึ้น มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่มีความสุข อีกทั้งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม ตลอดจนการเล่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นับวันจะจางหายไปถูกสืบทอดให้ดำรงคงอยู่ต่อไป จากความสำเร็จของการเปิดพื้นที่ครั้งแรก เทศบาลตำบลท่าสาปจึงได้ต่อยอดโครงการไปอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ทั้งนี้ เทศบาลและประชาชนในพื้นที่ได้มีการต่อยอดเป็น ตลาดต้องชมท่าแพท่าสาป โดยมีการขายสินค้า อาหารพื้นบ้านในทุกๆ วันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ บริเวณท่าแพเก่า (ริมแม่น้ำปัตตานี) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และได้มีการต่อยอดเป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถนนคนเดินท่าสาป ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ในทุกวันเสาร์ของต้นเดือน ณ บริเวณถนนคนเดิน ซอยเมืองท่าเก่า หมู่ที่ 1 โดยบริเวณนี้เป็นชุมชนไทยพุทธ ซึ่งชาวบ้านยินดีที่จะให้มีถนนคนเดิน ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนามาร่วมกันจำหน่ายสินค้า อีกทั้งยังทำให้ชุมชนเกิดการสร้างงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น

นอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เทศบาลและประชาชนในพื้นที่ ยังร่วมกันขยายกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนในประเด็นสันติสุขและสมานฉันท์ โดยเน้นการต่อยอดจากกิจกรรมตลาดและถนนคนเดินที่ทำอยู่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมที่สร้างให้เห็นถึงภาพความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมต่างๆ จะจัดในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงกลางคืน และจัดเป็นประจำทุกๆ สัปดาห์ เพื่อลดภาพความน่ากลัวของพื้นที่และสถานที่ในอดีต นอกจากนี้ยังถือเป็นการรวมคนทุกกลุ่มวัย ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมทำกิจกรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเพิ่มเติมดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่

**กิจกรรมที่ 1 โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน-วิ่งยามเย็น รณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายในประชาชน @ท่าแพ-ท่าสาป** โดยเทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดยะลา ปี 2562 จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ สามารถทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งความโดดเด่นของกิจกรรมนี้ อีกประการ คือสถานที่ ทัศนียภาพ ที่มีความสวยงาม และบรรยากาศของ 2 ข้างทางเส้นทางวิ่งที่มีความปลอดภัยสงบ เรียบง่าย อีกทั้งยังวิ่งผ่านชุมชนทั้งหมด ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสาปอีกด้วย

ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่ในชุมชนผ่านการเดินวิ่ง ร่วมไปกับการเรียนรู้วิถีชุมชนนี้ ส่งผลให้มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้วิ่งและประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเส้นทางเดินวิ่ง ได้เป็นอย่างดี สร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มต่อกัน ทำให้เป็นพื้นที่แห่งการเสริมสร้างสันติสุข ความสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน และในปี 2563 กิจกรรมนี้ได้รับ



ความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยมียอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 59 (จากผู้สมัคร 350 คน เพิ่มขึ้นเป็น 850 คน)

**กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม** ประเด็น “พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จังหวัดยะลา” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในสังคมพหุวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมในท้องถิ่นและการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับความโดดเด่นของกิจกรรมนี้ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเสนอศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของพื้นที่ ซึ่งสมควรได้รับการอนุรักษ์และการถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังได้รับรู้ร่วมไปกับการสร้างภาคีเครือข่ายในการรับรู้เท่าทันเฝ้าระวังสื่อผ่านการสร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ประกอบกับให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ โดยมีสื่อสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อย่างลงตัว

ในปัจจุบันถึงแม้กิจกรรมดังกล่าวได้หยุดชะงักเพราะสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่พื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าวยังคงเปิดพื้นที่ เพื่อให้เกิดบรรยากาศและเป็นการสร้างความไว้วางใจระหว่างพี่น้องต่างศาสนาให้กลับมาอีกครั้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ก่อนปี 2547

**กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการเล่นพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้** ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักความรัก ความสามัคคี สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และเสริมสร้างความสันติสุขและความสมานฉันท์ในสังคม นอกเหนือไปจากนี้ กิจกรรมนี้ยังช่วยแก้ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี ติดหน้าจอ ติดเกม ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น จนกลายเป็นปัญหาสังคม ทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาการติดเทคโนโลยี เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และห่างไกลจากสิ่งเสพติด อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การเล่นพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่ด้วย

กิจกรรมการส่งเสริมการเล่นพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ เป็นการนำเอาความหลากหลายของการเล่นพื้นบ้าน มารวมไว้ด้วยกันมากถึง 12 การเล่น ทำกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละฐาน จะมีวิทยากรประจำ หรือปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ประจำฐาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเป็น

การเรียนรู้ผ่านการเล่น ทำให้เกิดความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน ได้ปฏิสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต ลดความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน จากการจัดกิจกรรมนี้ในปี 2562 พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ 80 คน แต่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึง 110 คน ซึ่งเห็นได้ว่า กลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้ง ผู้ปกครองในพื้นที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และยังส่งผลในระยะยาวต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน

ทั้งนี้การส่งเสริมการเล่นพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ ได้รับการต่อยอดมาจากโครงการตลาดนัดภูมิปัญญา เนื่องจาก การจัดโครงการตลาดนัดภูมิปัญญา จะเห็นได้ว่ามีเด็กเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนำมาจัดแสดงไว้ในโครงการดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารและเทศบาลตำบลท่าสาป เล็งเห็นในส่วนนี้ จึงนำมาต่อยอดความคิด เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ ภูมิปัญญา การละเล่นพื้นบ้านของไทย ซึ่งเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รักษา อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่สืบไป และหลังจากโครงการส่งเสริมการเล่นพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ ทางเทศบาลตำบลท่าสาป ต่อยอดแนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาป ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีมาในอดีตของตำบลท่าสาปจนถึงยุคปัจจุบันและสิ่งที่จะพัฒนาต่อไป



ในอนาคต โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ มาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของตำบลท่าสาปต่อไป

จะเห็นได้ว่า จากการที่เทศบาลตำบลท่าสาปได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นตามที่ได้กล่าวมานั้น ส่งผลให้พี่น้องไทยพุทธและมุสลิมได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ความหวาดระแวงที่มีต่อกันลดลง สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลท่าสาปกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเกิดกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ขึ้นตามมามากมาย

ทั้งนี้ หากย้อนดูจากสถิติการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ตำบลท่าสาปที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังตารางด้านล่าง

สถิติสถานการณ์ความรุนแรงหรือสถานการณ์ก่อเหตุร้ายของปีที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลท่าสาป					
รูปแบบการก่อเหตุ	8 เม.ย. 51 - 7 เม.ย. 56	22 เม.ย 56 - 18 พ.ค 57	1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย 59	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60	1 ต.ค. 60 - ปัจจุบัน
ยิง	-	-	-	2	-
ระเบิด	2	-	-	1	-
ก่อกวน	4	1	-	-	-
ภัยแทรกซ้อน	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

ที่มา : ข้อมูล ฅก.ยะลา 12

ปัจจุบัน ถือว่าสเถิตลดลง แทบจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่แล้ว และการที่สเถิตลดลง ก็ถือเป็นตัวชี้วัดได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้น และเกิดความสันติสุขในหมู่พี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมเพิ่มขึ้น

